

## นิทานเรื่อง ห้าสัตว์ผู้กล้า

กาลครั้งหนึ่ง ณ ชายป่าในดินแดนที่แสนไกล มีสัตว์ประหลาด ๕ ตัว สัตว์ตัวที่หนึ่ง คือ หมู มันชอบกินข้าวครั้งละหลาย ๆ หม้อ สัตว์ตัวที่สอง คือ หนู มันมีฟันคมดั่งมีด สัตว์ตัวที่สาม คือ หมี มันมีกำลังมาก สามารถหักต้นไม้ใหญ่ได้ สัตว์ตัวที่สี่ คือ หมา มันมีหูที่สามารถฟังเสียงได้ในระยะไกล ๆ สัตว์ตัวที่ห้า คือ จิ้งหรีด มันสามารถทำให้สัตว์อื่นหลับได้เมื่อมันร้องเพลง หมูกินจุมากกว่าสัตว์อื่น ๆ ต้องกินข้าววันละหลาย ๆ หม้อ จิ้งหรีด ทำให้พ่อแม่หมูเลี้ยงดูเจ้าหมูไม่ไหว จึงบอกให้หมูออกไปหากินด้วยตัวเอง หมูเข้าใจดี จึงเดินออกจากบ้านอย่างหงอยเหงานะเพื่อไปพบเพื่อนทั้งสี่ ซึ่งโดนให้ออกจากบ้านด้วยเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะหมูมีฟันคมได้กัดของในบ้านจนขาดหมด ส่วนหมีบ้าพลังเหยียบบ้านพังทั้งหลัง ส่วนหมานั้น วัน ๆ ก็เอาแต่นอนหลับ มันชอบนอนหนุนหมอน และร้องเตือนสัตว์อื่น ๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะได้ยินเสียงสัตว์อื่นจากที่ไกล ๆ มันจึงร้องเตือนภัยตลอดเวลา ทำให้สัตว์ต่าง ๆ รู้สึกรำคาญ ! จิ้งหรีดวัน ๆ เอาแต่ร้องเพลงจนสัตว์อื่น ๆ หลับ ไม่ได้ทำมาหากินกัน สัตว์ทั้งห้าต่างเป็นที่รังเกียจเดียดฉันท์ของสัตว์ทั้งหลาย พวกมันจึงชวนกันออกผจญภัย เสียงโชคไปตามยถากรรม ในคืนเดือนหงายคืนหนึ่ง มีปีศาจหนอนและบริวารได้พากันมาบุกรุกในเขตป่า ซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของห้าสัตว์ ปีศาจหนอนและบริวารหนอนพากันกัดกินต้นหญ้า ใบไม้ ผลไม้ที่มีอยู่ในป่าจนหมด สร้างความเดือดร้อนให้กับหมูสัตว์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก หนูหริ่งเพื่อนของหนูได้หนีออกจากป่าไปตามหาห้าสัตว์ เพื่อขอความช่วยเหลือ หนูหริ่งเดินทางไม่ยอมหยุดพักมันเดินทางติดต่อกันหลายวัน จนกระทั่งได้พบห้าสัตว์ หนูหริ่งเห็นห้าสัตว์นอนหลับอยู่อย่างมีความสุข มันรีบเข้าไปร้องเรียกและไหว้ขอร้องให้ห้าสัตว์ช่วยเหลือ แล้วจึงเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่ชายป่าให้ทั้งห้าสัตว์ฟังสัตว์ ทั้งหกปรึกษารือถึงวิธีการช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ ให้หลุดพ้นจากปีศาจหนอนและบริวารหมากางหูฟังการพูดคุยของปีศาจหนอน ถึงความน่ากลัวของสูตรยาวิเศษจากหมอสัตว์ว่าสามารถฆ่าพวกปีศาจหนอนได้ เมื่อได้ยินเช่นนั้น หมาก็บอกให้หนูไปกัดต้นกล้วยเพื่อที่จะเอาหยวกมาเป็นส่วนผสมทำยา ส่วนหมีจะต้องไปหาน้ำผึ้งมาผสมกับหยวก เมื่อได้ส่วนผสมของตัวยาลแล้ว ได้นำต้มในหม้อใบใหญ่ เพื่อให้ได้ตัวยาที่ใช้ในการกำจัดปีศาจหนอน เมื่อได้ตัวยาลแล้ว จิ้งหรีดก็ร้องเพลงให้ปีศาจหนอนและบริวารหลับไหลหนีไปไหนไม่ได้ จากนั้นทั้งสัตว์ทั้งห้าและหนูหริ่ง ก็นำยาไปราดที่ตัวปีศาจและบริวาร เมื่อปีศาจหนอนและบริวารสัมผัสยาก็หวีดร้องด้วยความเจ็บปวดและสิ้นใจตายในที่สุด จากนั้นชายป่าก็กลับมาสงบสุขและมีความสุขสมบูรณ์ดังเดิม ส่วนห้าสัตว์ผู้กล้าก็ได้รับการยอมรับให้กลับเข้าป่าดังเดิม อยู่ร่วมกับสัตว์อื่น ๆ อย่างมีความสุข